



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓		
หัวข้อข่าว	สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้เสนอแก้ไขร่างกฎหมายป้องกันความเสี่ยงจากเหตุอาชญากรรมในห้องน้ำสาธารณะ		

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายกวอน มยองโฮ สมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐเกาหลี เสนอแก้ไขร่างกฎหมายป้องกันอาชญากรรมที่มีการติดตั้งซ่อนกล้องถ่ายภาพแอบถ่ายในห้องน้ำสาธารณะ เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุอาชญากรรมคุกคามทางเพศแก่ผู้หญิงในห้องน้ำสาธารณะ แม้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันกำหนดให้มีความเข้มงวดเพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำสาธารณะ ทั้งการห้ามมิให้มีการขีดเขียน เพิ่มจำนวนพนักงานทำความสะอาดในห้องน้ำ และมาตรการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ช่วยสอดส่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มีจำนวนความถี่ยิ่งขึ้นก็ตาม แต่พบว่ายังไม่มีการกำหนดมาตรการเพื่อช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกคุกคามทางเพศของผู้ใช้ห้องน้ำสาธารณะ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในกฎหมายโดยเพิ่มมาตรการประเมินผลตรวจสอบมาตรฐาน และคุณภาพการให้บริการห้องน้ำสาธารณะ จากเดิมกำหนดให้มีการประเมินผลปีละจำนวน ๑ ครั้ง เปลี่ยนเป็นปีละจำนวน ๖ ครั้ง และสอดส่องดูแลห้ามมิให้มีการติดตั้งอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะการใช้งานรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่เหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในห้องน้ำสาธารณะ และเป็นการช่วยสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการลงโทษทางกฎหมายแก่ผู้ที่กระทำความผิดจากการกระทำด้วยการติดตั้งซ่อนกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำสาธารณะ โดยมีโทษปรับไม่เกิน ๑๐ ล้านวอน (ประมาณ ๓ แสนบาท) จำคุกไม่เกิน ๑ ปี รวมถึงการเอาผิดผู้ที่มีพฤติกรรมขีดเขียนพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ในห้องน้ำสาธารณะที่ก่อให้เกิดความสกปรกทำลายทรัพย์สินสาธารณะ หรือพฤติกรรมอื่นที่ส่อเจตนาในลักษณะคล้ายกัน มีโทษปรับไม่เกิน ๑ ล้านวอน (ประมาณ ๓ หมื่นบาท)

ปัญหาการเกิดเหตุอาชญากรรมการติดตั้งซ่อนกล้องแอบถ่ายเหยื่อผู้หญิงที่เข้าไปใช้บริการห้องน้ำสาธารณะดังกล่าว พบว่ามีข้อมูลเชิงสถิติการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อมุ่งให้เกิดการยับยั้งป้องกันความเสี่ยงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนช่วยสร้างมาตรฐานความเชื่อมั่นให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะให้เป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้น

ที่มาของข่าว:	https://www.news1.kr/articles/?4118239 http://www.usjournal.kr/news/newsview.php?ncode=1065575394009128
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลาชนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ